
29.08.2023 – Sjötti fundur stjórnar 2022-23

Mætt eru: Árni, Hildur, Guðmundur, Guðrún Lilja og Valtýr sem ritar fundargerð

Vantar: Dúnu og Svönu

Fundur haldinn í Smáranum kl 20.

Fundarefni eru ársreikningur, aðalfundur og kynning á starfi foreldrafélagsins í upphafi skólaárs.
Einnig að finna fulltrúa skólans í Samkóp.

Gummi er með ársreikninginn nánast kláran, aðeins eftir að bíða eftir síðasta degi ágústmánaðar til
að geta neglt hann fastan. Reksturinn lítur vel út.

Námsefniskynningar eru framundan hjá Smáraskóla og stjórn foreldrafélagsins fær aðgang að þeim til
að kynna sig. Þar þarf að safna saman bekkjarfulltrúum á þessum viðburðum.

Aðalfundur félagsins er áætlaður seinnihlutann í september og stefnan er að senda út fréttabréf með
kynningu á hefðbundnu starfi félagsins og auglýsingu fyrir fundinn.

Hildur býður sig fram til setu í Samkóp. Fundarmenn gáfu henni háar fimmur:)

Við ræddum aðeins um samskipti barna og einelti, svona í samhengi við að finna sniðugan fyrirlesara
fyrir veturinn. Hugmynd að fá Bjarna Fritzson og/eða Kristínu Tómasdóttur á aðalfundinn.

Fundi slitið kl 21.15

Valtýr Bergmann ritari
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